

ปลุกชีพ"หนังไทย"ยุคเก่า "พระ-นาง"รุ่นใหญ่คึกคัก

นำเสนอเมื่อ : 15 พ.ย. 2552

ปลุกชีพ"หนังไทย"ยุคเก่า "พระ-นาง"รุ่นใหญ่คึกคัก

คอลัมน์ กระแสร้อน



คงถูกใจคอหนังไทยรุ่นเก่ากันไม่น้อย
เมื่อหลายบริษัทเริ่มจุดประกายหยิบเอาหนังเก่าที่อยู่ในความทรงจำมาลงแผ่นทำเป็นวีซีดีและดีวีดี
ให้ได้รำลึกความทรงจำในอดีตกันอีกครั้ง

นอกจากจะถูกใจแฟนหนังไทยทุกรุ่นแล้ว ในด้านของผู้กำกับฯ หนังไทยในยุคก่อน และพระเอก
นางเอกรุ่นใหญ่ก็ถูกใจด้วยเช่นกัน เพราะเหมือนได้ย้อนกลับไปสูบบรรยากาศเก่าๆ อีกครั้ง

"เกียรติกมล เอี่ยมพึ่งพร" กรรมการบริหาร บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น ซึ่งได้หยิบเอาหนัง "บุญชู"
มารีมาสเตอร์ขายเป็นแพ็คเกจสวยงาม นอกจากนั้นยังขายลิขสิทธิ์หนังเก่าเรื่องอื่นให้กับค่ายบีเคพี
ไปทำลงแผ่นจำหน่ายอีกด้วย โดยผู้บริหารหนุ่มเผยว่า

"แรงจูงใจที่ทำให้เราทำโปรเจกต์ไฟว์สตาร์รีมาสเตอร์ขึ้นมา มี 3 เหตุผลหลัก
คือเราทำหนังมาสองร้อยกว่าเรื่อง फिल्मเก็บมานาน 20-30 ปีแล้ว มันเสียหาย
เราเองก็อยากเอาหนังทุกเรื่องกลับมาทำให้มีคุณภาพดีเหมือนของใหม่ สาเหตุที่สองคือ
ปัจจุบันเทคโนโลยีในการทำให้เป็นระบบดิจิทัลลุ่มพัฒนาขึ้น มันก็เลยเอื้อต่อการนำกลับมาทำใหม่
เพื่อให้คุณภาพเหมือนใหม่ เหตุผลที่สามคือ เราต้องการย้อนความประทับใจในความทรงจำของแฟนฯ
หนังไทยกลับคืนมาอีกครั้ง"

ขณะที่ "เฮียคุณ"สมชาย นิพัทธ์เจริญวงศ์ บอสใหญ่บริษัท บีเคพี 1990 จำกัด ที่ซื้อลิขสิทธิ์
หนังของค่ายไฟว์สตาร์ไปรีมาสเตอร์ใหม่หลายเรื่อง โดยไซ้ชื่อว่า "เดอะ ลีเจนด์ คอลเล็กชั่น ตำนานหนังกลางใจ"
เผยว่า

"เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายที่อยากให้คนไทยหันมาทวงแค้นและอนุรักษ์หนังไทยกันมากขึ้น โดยเฉพาะหนังไทยเก่า ที่อาจจะผ่านมานาน แต่ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆ คน"

ด้าน "อัครพล เตชะรัตนประเสริฐ" ประธานบริษัท แอปป์ โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด หยิบเอาหนังเก่าของสหมงคลฟิล์มมารีมาสเตอร์ใหม่ พร้อมจับมือกับเซเว่นฯ ผุดโครงการ "เซเว่นแคตตาล็อก-แอปป์โฮม ปลูกชีพภาพยนตร์ไทยอมตะ" โดยเผยว่า

"เนื่องจากต้นปีพ่อผม(สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ) ได้เปิดโครงการหนังไทยอมตะ โดยเอาหนังไทยเก่ามาจัดฉายที่โรงหนังเฮาส์ อาร์ซีเอ ผมก็เลยเอามาขยายต่อ ด้วยการเอาหนังไทยเก่าๆ ที่เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมไปถึงซื้อหนังเก่าจากคนอื่น โดยเลือกเรื่องที่ยังไม่เคยมีการทำแผนมาก่อน หนังเก่าเหล่านี้เป็นหนังที่มีคุณค่า อยากจะให้เป็นงานที่สานต่อจากคนรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ เพราะคาแร็กเตอร์ของหนังเก่ากับหนังปัจจุบันแตกต่างกัน"

"เปิ้ล"จารุณี สุขสวัสดิ์ นางเอกหนังไทยยุคเก่าที่โด่งดังจากภาพยนตร์หลายเรื่อง อาทิ ลูกสาวกำนัน, บ้านทรายทอง, พจมาน สว่างวงศ์ ฯลฯ เผยว่า

"การที่ตอนนี้หนังไทยเก่าๆ เอามาทำเป็น ดีวีดี เปิ้ลว่าดีเหมือนกันนะคะ เพราะสมัยก่อนตอนที่เปิ้ลเล่นหนังเรื่องแรกๆ อย่าง สวัสดิ์คุณครู, บ้านทรายทอง, พจมาน สว่างวงศ์ ตอนนั้นเรายังเด็กมากไม่ได้เก็บผลงานของตัวเองและไม่มีใครเก็บให้เรา พอทำออกมาก็เป็นการดีที่เราจะได้เก็บผลงานของเราไว้ดูเป็นที่ระลึก"

"นอกจากนี้แล้ว ควรจะมีกิจกรรมให้นักแสดงอาวุโสได้มีกิจกรรมทำร่วมกันบ้าง จริงๆ แล้วนักแสดงไทยพออายุ 40 ปีขึ้นไปมักจะถูกลืม ก็อยากวอนขอให้ผู้ผลิตหรือเจ้าของหนังนำรายได้ส่วนหนึ่งหักเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเข้ากับมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส เพื่อช่วยเหลือนักแสดงอาวุโสที่ขาดแคลนรายได้คะ"

อีกหนึ่งนางเอกหนังไทยรุ่นใหญ่ "จิก"เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ตีใจเป็นที่สุดเมื่อรู้ว่าหนังเก่าจะเอามาทำใหม่ในรูปแบบวีซีดีและดีวีดี พร้อมเผยว่า

"ดีใจมากๆ ที่เขาไม่ลืมของเก่า ไม่ลืมดารากเก่าๆ และก็ต้องขอบคุณที่เขาเอาหนังเก่ามาทำใหม่ เอากลับมาให้คนรุ่นนี้ได้อีก สมัยก่อนมีหนังดีๆ หลายเรื่อง อย่างจิกเองก็เล่นหนังประมาณ 200-300 เรื่อง ก็มีเก็บไว้แต่มันก็เป็นวิดีโอ พอเขาเอามาทำเป็นวีซีดีก็ดี เราก็คงซื้อเก็บไว้อีก"

ด้าน "หม่อม"จินตหรา สุขพัฒน์ ที่เป็นขวัญใจวัยรุ่นในยุคก่อน ซึ่งเป็นคู่ขวัญกับ "หนุ่ม" สันติสุข พรหมศิริ เผยว่า

"เห็นด้วยนะที่เขาจะเอาหนังเก่ามาทำเก็บไว้ในรูปแบบใหม่ ที่เป็นซีดี, ดีวีดี เพราะถือเป็นการรักษารักษา อย่างหนังบางเรื่องคนดูอยากดูอีก แต่หาดูยากเหลือเกิน ในความรู้สึกของหม่อมถือว่ามีค่า จะได้เก็บผลงานไว้ใหญ่ให้หลานได้ดูด้วย และเพื่อดูถึงวิวัฒนาการทาง การถ่ายทำ วิวัฒนาการด้านการศึกษา และเก็บไว้ศึกษาต่อไป"

ส่วนคู่ขวัญ "หนุ่ม"สันติสุข พรหมศิริ ที่เป็นหนึ่งในตำนานหนัง "บุญชู" เผยว่า

"เป็นสิ่งที่ดีมาก คนสมัยใหม่ที่เกิดไม่ทันจะได้มีโอกาสดูหนังในยุคก่อนๆ ว่าเป็นยังไง อย่างหนึ่งของคุณมิตร(ชัยบัญชา) อาแอด(สมบัติ) ผมก็ซื้อมาเก็บไว้ อย่างหนึ่งคือเราเรียนรูปประวัติศาสตร์ได้จากหนังหนึ่งที่ผมเล่นเมื่อก่อนก็หายาก เพราะไฟวูดสตาร์ไม่เคยทำดีวีดีขาย เพิ่งจะมาทำตอนที่หนัง บุญชู ภาคใหม่ออกมา แล้วก็มือออกมาอีกเยอะ เลย ทั้ง บุญชู โก๊ะจาย หวานมันส์จิ้นคือเธอ คุณภาพเสียงและภาพชัดเจนมาก ผมยังซื้อหนึ่ง มนต์รักลูกทุ่ง ชุมแพ มาเก็บไว้ด้วย" พระเอกหนังรุ่นใหญ่กล่าว

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObGJuUXdNakUxTVRFMU1nPT0=§ionid=TURNeE1nPT0=&day=TWpBd09TMHhNUzB4TIE9PQ==